

## LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

“Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”...Câu văn trích trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh đã chạm đến cảm xúc của biết bao thế hệ học trò đã, đang chứng kiến hoặc được trải qua ngày hội lớn- Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường.

Hòa chung không khí tung bừng của cả nước, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, hôm nay, sáng mùng 5 tháng 9, trường THCS Lê Quý Đôn long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới- Năm học 2022- 2023.

Đến dự và chia vui với thầy và trò nhà trường trong ngày lễ khai giảng long trọng này có các vị đại biểu , các vị khách quý: Bà Chu Thị Huế - Phó Bí Thư Đảng ủy, CT UBND phường Phúc Lợi, các đồng chí là BTCB, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Lợi, phường Giang Biên.

Về phía nhà trường có sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền – Phó Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường.

Về phía PH bác Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường, các bác phụ huynh Đại diện cha mẹ học sinh của 15 lớp cùng tham dự; đặc biệt là sự có mặt của toàn thể CBGVNV và 596 HS trường THCS Lê Quý Đôn đã đến tham dự lễ khai giảng đầy ý nghĩa này.







Sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc của thầy và trò trường THCS , cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền – Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên đọc thư của chủ tịch nước gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới!



Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh những tiếng trống khai trường mở đầu năm học 2022-2023, đem lại may mắn cho ngôi trường Lê Quý Đôn yêu dấu!





*“Tùng tùng tiếng trống dội vang vang  
Lớp lớp trò ngoan tới xếp hàng  
Vui sao được dự ngày Khai giảng  
Háo hức vui vầy sách mở trang  
Thu về nắng đẹp trái vàng tươi  
Thắm đượm hân hoan những nụ cười  
Chung vui cùng bạn em vào lớp  
Hạ nhớ qua rồi khép lại thôi”*

Tiếng trống trường mở đầu năm học mới bao giờ cũng gọi lên trong lòng mỗi người những cảm giác náo nức, xôn xang. Tiếng trống ấy luôn giục giã chúng ta trên mỗi chặng đường dài, và chúng ta tin chắc rằng tiếng trống ngày hôm nay sẽ đem lại thật nhiều may mắn và thành công cho thầy và trò trường THCS Lê Quý Đôn. Những khoảnh khắc ngày hôm nay sẽ mãi là dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời.





Để chào mừng ngày lễ đặc biệt quan trọng này, có rất nhiều cơ quan đoàn thể cùng các bậc phụ huynh, các đơn vị liên kết với tấm lòng nhiệt tình đã gửi tặng những lẵng hoa tươi thắm tới chúc mừng thầy và trò trường THCS Lê Quý Đôn bước vào năm học mới .



Bà Chu Thị Huế đại diện cho ĐU, UBND, MTTQ phường Phúc Lợi có lẵng hoa tươi thắm dành tặng thầy và trò trường THCS Lê Quý Đôn trong dịp khai giảng năm học mới



Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy – BTCB, HT nhà trường, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền – Phó BTCB, Phó HT nhà trường, Cô giáo Trần Thị Huyền – CT CD nhà trường đại diện cho tập thể CBGVNV nhà trường lên nhận hoa tươi thắm,

Toàn thể CBGVNV nhà trường lên chụp ảnh lưu niệm với bà Chu Thị Huế- Chủ tịch UBND Phường Phúc Lợi và các quý vị đại biểu.



Bác Nguyễn Hoàng Giang trưởng ban ĐDCMHS nhà trường có lãnh hoa tươi thắm dành tặng thầy và trò trường THCS Lê Quý Đôn trong dịp khai giảng năm học mới.



Các bác là trưởng ban đại diện CMHS các lớp và toàn thể CBGVNV nhà trường lên chụp ảnh lưu niệm.



Lễ khai giảng năm học 2022 -2023 của thầy và trò trường THCS Lê Quý kết thúc bằng những tràng pháo tay, tinh thần lạc quan của các thầy cô giáo và các em học sinh hứa hẹn bước vào năm học mới gặt hái được thật nhiều thành công.

Sau phần lễ, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh chuyển sang phần hội với các hoạt động sinh hoạt tập thể đầu năm để chào mừng năm học mới như kéo co, nhảy bao bố, chuyền chun bằng ống hút...đầy vui tươi và phấn khởi.





